
ส ำเนำ 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ้าปี 2562  ครั งที่ 1  
วันจันทร์ที่  9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 
ผู้มาประชุม 

ล้าดับ ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายยงยุทธ    ดีค าวงค์ ประธานสภา อบต.น  าเกี๋ยน ยงยุทธ    ดีค าวงค์  
2 นายกัณหา    ธนะวงค ์ รองประธานสภา อบต.น  าเกี๋ยน กัณหา    ธนะวงค์  
3 นายพัฒน์     ค านนฐี สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น พัฒน์   ค านนฐี  
4 นางสุภาพ    ใจจันทร์ สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น สุภาพ  ใจจันทร ์  
5 นายสันต์      ศรสดีา สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น สันต์    ศรสดีา  
6 นางขันทอง   ดีพิชัย สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น ขันทอง   ดีพิชัย  
7 นายสุชาติ    ดีสดุหล้า สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น สุชาติ    ดีสุดหล้า  
8 ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา เลขานุการสภา อบต.น  าเกี๋ยน ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา  
ผู้ไม่มาประชุม  ผู้ขาดประชุม  ผู้ลาประชุม   ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล้าดับ ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมังกร    ดีปินตา นายก อบต.น  าเกี๋ยน มังกร    ดีปินตา  
2 นายสมพงษ์  กันทะ รองนายก อบต.น  าเกี๋ยน สมพงษ์  กันทะ  
3 นางเมฆขลา  ดีปินตา รองนายก อบต.น  าเกี๋ยน เมฆขลา  ดีปินตา  
4 นางธิดารัตน์  ค าเฟื่องฟ ู เลขานุการนายก อบต.น  าเกีย๋น ธิดารัตน์  ค าเฟื่องฟ ู  
5 นายคาด  ดสีีใส ก านันต าบลน  าเกี๋ยน คาด  ดีสีใส  
6 นายจิตติกร  ล าทะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่1 จิตติกร  ล าทะสอน  
7 นายต๋อม กุณะยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต๋อม กุณะยศ  
8 นายปรีชา  ดีสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ปรีชา  ดีสม  
9 นายผ่อง มหาวงศนันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่5 ผ่อง มหาวงศนันท์  

10 นางเกษร พ่ึงธรรม แพทย์ประจ าต าบลน  าเกี๋ยน เกษร พ่ึงธรรม  
11 นายส าราญ  สารอินทร ์ แพทย์ประจ าต าบลน  าเกี๋ยน ส าราญ  สารอินทร ์  
12 นายณรงค์กร  ดีสุยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ณรงค์กร  ดสีุยา แทน ผอ.รพสต. 
13 นายค ามลู  ดีพรมกลุ ประธานชมรมผูสู้งอายุ ต.น  าเกีย๋น ค ามูล  ดีพรมกุล  
14 นางสุวลักษณ์  สนทมิ ผอ.กองคลัง อบต.น  าเกี๋ยน สุวลักษณ์  สนทิม  
15 นายโชติ  ใจเดช ประธานชมรมข้ราชการ ต.น  าเกี๋ยน โชติ  ใจเดช  
16 นายอดิศร   ศรีจันทร์ด ี ผอ.กองช่าง อบต.น  าเกี๋ยน อดิศร   ศรีจันทรด์ ี  
17 นายศาสตรา  สินันตา ผอ.กองการศึกษา ศาสตรา  สินันตา  
18 นายโยธิน  ดีปินตา นายช่างโยธา โยธิน  ดีปินตา  
19 นางอัญชลี  ปันทา นักวิชาการเงินและบญัชี อัญชลี  ปันทา  
20 นายพงษ์พันธ์  สารรัตนะ นักจัดการงานท่ัวไป พงษ์พันธ์  สารรัตนะ  
21 นายศรรัก  รินทร์รัชต เจ้าพนักงานพัสด ุ ศรรัก  รินทรร์ัชต  

 
 
 
 
 



 
 

ส ำเนำ 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ้าปี 2562  ครั งที่ 1  
วันที่  9 ธันวาคม 2562 

  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 
  ………………………………………………………………………….. 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบลายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่า 
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม  และเชิญท่านประธานสภาฯด าเนินการประชุมต่อไป 
 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั งนี เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ครั ง
ที่ 1   ซึ่งจะได้มีการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน สมัยสามัญ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  และเรื่องอ่ืนๆจะได้พิจารณาในรายละเอียดตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  

2 ประจ าปี 2562 ครั งที่  1  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562   
ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

ตรวจสอบครั งหนึ่งแล้ว  และได้ปิดประกาศไว้หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  มีท่านใดจะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเม่ือเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ  จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง  6  คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและลงลายมือชื่อไว้ในรายงานการประชุมเป็น

หลักฐาน  และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือค าใดๆ  ประโยคใดที่ไม่
สมควรจะเปิดเผย  หรือให้มีการโฆษณาประกาศ  ให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่
ประชุมเมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอจึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด ด้วย
วิธีการยกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง  6  คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป 
 

   ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติค้างพิจารณา   (ไม่มี) 
   ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจารณา 
    4.1 ญัตติพิจารณาก้าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยนสมัยสามัญประจ้าปี 

พ.ศ.2563 
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ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องมีการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี 2563 ขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาว่าในปี 2563 จะก าหนดสมัยประชุมสามัญไว้กี่สมัย พร้อมกับจะต้องก าหนดวัน
เริ่มประชุมในการประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2564 ไว้ในคราวเดียวกันด้วยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21  

ที่ประชุม ได้มีการพิจารณากันพอสมควร จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ไว้
จ านวน 4 สมัย ดังนี  

   1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  กุมภาพันธ์ 2563 
   2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  พฤษภาคม 2563 
   3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  สิงหาคม    2563   
    4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  ธันวาคม    2563   
    5. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564   
ประธานสภาฯ ได้ทบทวนการก าหนดสมัยประชุมให้ทราบอีกครั งหนึ่งและเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 

                                    4.2 ญัตติพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงขอให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นายก อบต.  ขออนุญาตท่านประธานสภาให้หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  อนุญาตให้ด าเนินการแทนได้ 
หัวหน้าส้านักปลัด นางธัญชนก  ศรีทองสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงได้เสนอขอ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ ดังมีรายละเอียดดังนี  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตั งไว้ 150,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื นท่ีต าบลน  าเกี๋ยน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 เป็นปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 117 
ล าดับที่ 6 มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จ านวน150,000  บาท ขอโอนลดจ านวน 
98,200 บาท โดยเสนอขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงขึ นใหม่ดังนี  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง ตั งเพ่ิมไว้ 

24,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
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1.จัดซื อสายส่งน  าดับเพลิง(ชนิดผ้าใบ) ขนาด 1.5 นิ วพร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ยาว 

20 เมตร จ านวน 2 เส้นๆละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท 
2.จัดซื อสายส่งน  าดับเพลิง(ชนิดผ้าใบ) ขนาด 2.5 นิ วพร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ยาว 

20 เมตร จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 8,900 บาท 
เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอและมีการช ารุดและมีความจ าเป็นต้องใช้เพราะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง

เป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านปัญหาภัยแล้งรวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ดังนั นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เสนอขอให้พิจารณาโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี แจงต่อไป 

  ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนได้พิจารณาตามท่ีเสนอมา และแจ้งให้ทราบว่าตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และสอบถามว่ามีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
อีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงได้ตรวจนับจ านวนองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบตามจ านวน
แล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามท่ีเสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ
  

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียง อนุมัติตามที่เสนอมาทุกประการ โดยท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและแจ้งให้ตัวแทนผู้บริหารแจ้งรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายการต่อไป 

หัวหน้าส้านักปลัด นางธัญชนก  ศรีทองสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไปดังนี  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั งเพ่ิมไว้ 

71,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1.จัดซื อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  46,500 

บาท ประกอบด้วย 
-เพาเวอร์มิกเซอร์ ขนาด 8 ชาแนล 
-มีแอมป์ขยายในตัว สามารถให้ก าลังวัตต์สูงสุดที่ 400 วัตต์ 
-สามารถปรับ EQ ได้ 
-ล าโพงขนาด 8 นิ ว 2 ใบ สามารถใส่ขาตั งได้ 
-มีขาตั งล าโพงจ านวน 2 ต้น 
-มีชุดสายล าโพง 
2.จัดซื อตู้ล าโพงซับวูฟเฟอร์ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 24,500 บาท ประกอบด้วย 
-เป็นล าโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ ว 1,000 วัตต์ 
-มีแอมป์ในตัว 
-สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได ้
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ดังนั นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงได้เสนอขอให้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงต่อไป 
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  ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนได้พิจารณาตามท่ีเสนอมา และสอบถามว่ามีท่าน

ใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงได้ตรวจนับจ านวนองค์
ประชุมเมื่อเห็นว่าครบตามจ านวนแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติ
เปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียง อนุมัติตามที่เสนอมาทุกประการ โดยท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและแจ้งให้ตัวแทนผู้บริหารแจ้งรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายการต่อไป 

หัวหน้าส้านักปลัด นางธัญชนก  ศรีทองสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไปดังนี  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั งเพ่ิมไว้ 

2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1.จัดซื อโต๊ะท างาน ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร จ านวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท 
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ดังนั นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงได้เสนอขอให้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงต่อไป 
  ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนได้พิจารณาตามท่ีเสนอมา และสอบถามว่ามีท่าน

ใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงได้ตรวจนับจ านวนองค์
ประชุมเมื่อเห็นว่าครบตามจ านวนแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติ
เปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียง อนุมัติตามที่เสนอมาทุกประการ โดยท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป 
4.3 กิจการที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพิ่มเติม    

ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบในวาระนี ยังไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติอื่นๆ 

5.1การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน ได้แจ้งรายละเอียดการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ที่ประชุมทราบ 
หัวหน้าส้านักปลัดฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่คณะกรรมการได้ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน พบว่าเมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการ 
แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แล้วจะเห็นได้ว่ามีโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มากที่สุด
ล าดับที่ 1 จ านวน 23 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 45.10  ล าดับที่ 2 ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 29.41 ล าดับที่ 3 ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย จ านวน 5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 
9.80 ล าดับที่ 4 ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 
5.88 และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 5.88 เท่ากัน ล าดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.92  
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ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงนโยบายไว้กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน
โดยเน้นเป้าหมายของการพัฒนาไปในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมและการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจและความยากจนเชิงบูรณาการต่อไป 
 ขณะเดียวกันถ้าเปรียบเทียบงบประมาณท่ีใช้ไปในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจะพบว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้งบประมาณมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ เบิกจ่ายทั งสิ น เป็นเงิน 4,337,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.52 ของงบประมาณทั งหมด 
และด้านที่ใช้งบประมาณในการพัฒนาน้อยที่สุด คือยุทธศาสตร์การ เป็นเงินทั งสิ น 54,300บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.56 
 ดังนั นในปีงบประมาณถัดไปจึงควรปรับเกลี่ยสัดส่วนงบประมาณในด้านต่างๆให้อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกัน เพื่อคงไว้ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน อย่างไรก็ตามการพัฒนาในทุกยุทธศาสตร์ย่อมมีความสัมพันธ์
เกื อกูลกัน จะเห็นได้ว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาจะเป็นยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ ที่ใช้
งบประมาณมากท่ีสุดและส าหรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ก็ได้รับการเอาใจใส่ด าเนินการ
ได้มากขึ นตามที่คณะกรรมการได้แนะน าในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเช่นกันก็ถือว่าผลการด าเนินการอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีทั งนี ขอให้ค านึงถึงการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดความสมดุลในแต่ละด้านเพื่อความยั่งยืนและ
บรรลุวิสัยทัศน์ของชุมชนต่อไป 

ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญ  
นายก อบต.  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในการพัฒนาที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับทุกยุทธศาสตร์เป็นไปตาม 

ความต้องการของประชาชนซึ่งมากน้อยก็ขึ นกับปัจจัยหลายๆด้านแต่ก็ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาที่
ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งครอบคลุมในยุทธศาสตร์ต่างๆที่วางไว้และเป็นไปตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ และจะได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาปรับใช้
ในปีต่อๆไป 

ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถาม 
จึงขอมติที่ประชุมโดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ ประกาศมติให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป 
 
 5.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมทราบ 
นายมังกร ดีปินตา ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมทราบโดยขอให้ ดู

รายละเอียดตามเอกสารที่ส าเนาแจกให้แล้ว โดยแจ้งรายละเอียดผลการด าเนินงานนานพอสมควรจน
ครบทุกรายการและแจ้งว่าจะได้จัดส่งให้ทุกหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นที่ทราบโดย
ทั่วกันและขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย 

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและสอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่
มีท่านใดสอบถามจึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
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5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วน
ต้าบลพนักงานจ้าง และผู้น้าชุมชน  

ประธานสภาฯ แจ้งให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.  กล่าวกับท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 

จะได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วน
ต าบลพนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ นระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 
2563 ในการนี จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่จากหลายหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนก็มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ผู้
ที่จะเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้เตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานโดยพร้อม
เพรียงกันหน่วยตรวจสอบก าชับการศึกษาดูงานต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมเช่นไปศึกษาในสิ่งที่
จังหวัดเราไม่มีน ามาด าเนินการในพื นที่ส าหรับรายละเอียดนั นตามโครงการและก าหนดการที่ส าเนาให้
ทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถาม 
จึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ ประกาศมติให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป 
  5.4  เรื่องจากส่วนราชการอ่ืน 
ประธานสภาฯ แจ้งว่าในวาระนี ขอให้ส่วนราชการต่างๆและผู้น าชุมชนมีเรื่องใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอเชิญ เมื่อ

เห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านและกล่าวปิดการประชุม 
ปิดการประชุมเวลา       12.30 น. 
การประชุมครั งต่อไป     ที่ประชุมไม่ได้ก าหนด 
                                                         ส.ต.อ.  เสงี่ยม  สายอุทธา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                  (เสงี่ยม  สายอุทธา) 
                                                            ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ       
                                                                 9 ธันวาคม 2562 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมครั งที่..7.../2562...เมื่อวันที่..26...เดือน.ธันวาคม..พ.ศ.2562.. จึงได้ลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
            สมพงษ์  กันทะ  ประธานคณะกรรมการ         พัฒน์  ค านนฐี    กรรมการ 
       (นายสมพงษ์  กันทะ)        (นายพัฒน์  ค านนฐี) 
          ไชยรัตน์  ดีอ่ินค า  กรรมการ         ขันทอง  ดีพิชัย    กรรมการและเลขานุการฯ 
       (นายไชยรัตน์  ดีอ่ินค า)       (นางขันทอง  ดีพิชัย) 
               
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
                                                                     ยงยุทธ  ดีค าวงค์      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                  (นายยงยุทธ  ดีค าวงค์) 
                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
                                                                  14 กุมภาพันธ์ 2563 
                   ส ำเนำถูกต้อง                                 
         ส.ต.อ.  เสงี่ยม สายอุทธา                                                         
                  (เสงี่ยม สายอุทธา)                                
          ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ                              


